

600 247177

ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ



236018



ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป  
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศจีน ในกรณีศึกษา



โดย

นางสาวจิตตินันท์ ลีเรือง

งานวิจัยเฉพาะเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2553

ไฟล์นี้ download มาจาก [eric.nrct.go.th](http://eric.nrct.go.th)  
โดย นายธนเกียรติ กะรัตนะ  
เมื่อ 12/03/2566 23:35:39

### บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปจัดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมชั้นนำของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยและประเทศจีน เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความสำคัญในด้านการส่งออก และยังเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ใช้แรงงานจำนวนมากในประเทศอีกด้วย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศจีน โดยเลือกศึกษาเสื้อผ้าสำเร็จรูปของสตรีที่ทำมาจากผ้าทอ 8 ประเภท โดยวิธีการศึกษาได้ทำการเปรียบเทียบปัจจัยสำคัญ 5 ประการ ที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป อันได้แก่ 1) ราคาของวัตถุดิบ 2) ปัจจัยแรงงาน 3) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 4) การออกแบบและแฟชั่น และ 5) นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้ทำการคำนวณค่าอัตราการคุ้มครองที่แท้จริง (Effective Rate of Protection : ERP) ของเสื้อผ้าสำเร็จรูปแต่ละประเภทที่ทำการศึกษา เพื่อนำค่าที่ได้มาใช้ในการประกอบกับการวิเคราะห์ในส่วนของมาตรการทางด้านภาษีของรัฐบาล ที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของทั้งสองประเทศ

จากการศึกษาพบว่าประเทศจีนมีความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่สูงกว่าประเทศไทย โดยประเทศจีนมีความได้เปรียบประเทศไทยในปัจจุบันด้านราคาของวัตถุดิบ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การออกแบบและแฟชั่น และนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล ส่วนปัจจัยแรงงานนั้นพบว่า ปัจจุบันประเทศจีนได้เริ่มสูญเสียความได้เปรียบในปัจจุบันแรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย แต่เนื่องจากประเทศจีนยังคงมีความได้เปรียบในปัจจุบันอื่นเมื่อเทียบกับประเทศไทย ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของประเทศจีนยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศไทย

โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือ ราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งจากการศึกษาพบว่าวัตถุดิบแต่ละประเภทที่ประเทศไทยผลิตได้นั้น มีราคาที่สูงกว่าราคาของวัตถุดิบประเภทเดียวกันที่ผลิตได้ในประเทศจีน โดยสาเหตุที่ราคาวัตถุดิบที่ประเทศจีนผลิตได้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาของประเทศไทย เป็นเพราะอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของจีนนั้น มีประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงกว่าไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศจีนใช้นโยบายในการคุ้มครองแก่อุตสาหกรรมการผลิต

วัตถุประสงค์ ควบคู่ไปกับการมีมาตรการในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมดังกล่าว ต่างกับประเทศไทยที่มีเพียงการใช้มาตรการเพื่อให้ความคุ้มครองแก่อุตสาหกรรมดังกล่าว โดยขาดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

ด้านนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลนั้น พบว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังคงให้ความคุ้มครองแก่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศจีน ซึ่งดูได้จากค่าอัตราการคุ้มครองที่แท้จริง (ERP) ของเสื้อผ้าสำเร็จรูปแต่ละประเภทที่คำนวณได้ของประเทศไทย ซึ่งมีค่าสูงกว่าประเทศจีนทุกรายการ ซึ่งการให้ความคุ้มครองในระดับที่สูงดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศไทยขาดแรงจูงใจในการผลิตเพื่อการส่งออก อีกทั้งยังทำให้เกิดการบิดเบือนในการจัดสรรทรัพยากรในประเทศอีกด้วย

ไฟล์นี้ download มาจาก dmic.nrct.go.th  
โดย นายธนกฤต กะรัตน์  
เมื่อ 12/03/2566 23:35:39